



**TRƯỞNG BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC
ĐẶC BIỆT CỦA BỘ Y TẾ
HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH
COVID-19 TẠI BẮC GIANG**
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

TRƯỜNG ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH	
ĐẾN	Số: 242 Ngày: 18.6.2021

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên ngành y tế về hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bắc Giang,

Sau gần một tháng, lực lượng ngành y tế cùng với các lực lượng khác đã được điều động về hỗ trợ toàn diện công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang. Qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp chống dịch hiệu quả, cùng sức mạnh toàn quân, toàn dân, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bắc Giang đã được khống chế, kiểm soát và ghi nhận những kết quả đáng tự hào. Những tín hiệu tốt này báo hiệu về một ngày gần đây, Bắc Giang sẽ hoàn toàn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đem lại cuộc sống bình thường mới cho nhân dân trên địa bàn.

Trước tiên, Tôi xin gửi lời chào thân ái đến các anh, chị, em đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị y tế Bộ ngành, tỉnh/ thành phố, y tế địa phương và quý thầy cô cùng các cháu học viên, sinh viên của các trường y dược đã và đang tiếp tục hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang. Xin gửi lời chúc đến toàn thể lực lượng y tế của chúng ta dồi dào sức khỏe, bền chí dai sức, chân cứng đá mềm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và giúp Tôi gửi lời cảm ơn đến gia đình, hậu phương vững chắc của các bạn đã lo toan, gác vác mọi việc để chúng ta toàn tâm toàn ý thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả của nghề Y cao quý!

Tôi được biết nhiều hoàn cảnh, trường hợp đặc biệt như cô giảng viên trẻ tuổi ở Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam hoãn cưới nhiều lần để xin đi tình nguyện chống dịch; cặp vợ chồng trẻ của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã có kỳ trăng mật trong những ngày xung phong đi chống dịch ở Bắc Giang; cậu phóng viên trẻ vừa lấy vợ 2 tháng đã xung kích đi vào tâm dịch, để lại người vợ trẻ ở nhà trông ngóng; và rất nhiều anh em sẵn sàng lên đường ra trận với phương châm “*Tổ quốc gọi tên là có mặt*”.... Tất cả hơn 2.500 lực lượng y tế đã ra quân về Bắc Giang, mỗi người đều có những hi sinh, cất giấu nỗi niềm riêng của mình để xông pha vào trận chiến mà không hện ngày về này.

Tôi tự hào vì những thành tích chúng ta đã đạt được thông qua việc xây dựng các chiến lược giám sát, cách ly, xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị hiệu quả, bám sát vào diễn tiến của dịch, áp dụng thành công những kế sách mới trên các mặt trận vừa phòng, vừa chống, chủ động tấn công. Chúng ta dần chuyển từ thế “phòng ngự” sang “tấn công” dịch, mặc dù ban đầu dịch “lấn lướt” hơn ta.

Đề cùng với nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Bắc Giang nói riêng chiến thắng dịch bệnh, Tôi đề nghị lực lượng y tế của chúng ta sẽ cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, không nao núng dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngay cả sự khắc nghiệt của thời tiết, sự phức tạp của biến chủng virus mới sẽ chỉ càng khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, tài chí hơn để đánh trận sau hay hơn trận trước, virus SARS-CoV-2 sẽ không còn “nghenh ngang” đe dọa đến tính mạng nhân dân.

Thời gian qua, toàn lực lượng ngành y tế đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đơn vị, cá nhân trong xã hội động viên, quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt từ tinh thần đến vật chất. Trước những điều kiện được trang bị thuận lợi đó, Tôi mong muốn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên ngành y tế về hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bắc Giang dù đã hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về đơn vị, địa phương hay lực lượng y tế đang tiếp tục hỗ trợ chống dịch ở Bắc Giang luôn giữ gìn sức khỏe của bản thân; Quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp, những người xung quanh; Sáng tạo trong tư duy chỉ đạo, điều hành đáp ứng với từng tình huống chống dịch; Đổi mới cách làm việc khoa học và đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch bệnh; Yêu thương, săn sóc người bệnh như những người thân của mình.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Tôi xin trân trọng cảm ơn vì những đóng góp và nỗ lực không quản ngày đêm của lực lượng y tế chi viện cho Bắc Giang đã góp phần tạo nên thành công phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mỗi người hãy tiếp tục mang trong mình khúc ca ngành y trong sáng, vì màu áo trắng thiêng liêng để đi đến không chế, chiến thắng dịch COVID-19 trên cả nước.

Trân quý và mến yêu vô cùng các chiến sỹ ngành Y!

TRƯỞNG BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Trường Sơn